



ที่ กพ ๐๐๒๓.๙/ว ๒๖๕๑

ที่ว่าการอำเภอขามเฒ่าบุรี

ถนนแสนตอ-สลกบาตร กพ ๖๒๑๓๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime Zone, Marine Resources and Coastal Management) ในหลักสูตรสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร นายกเทศมนตรีตำบลขามเฒ่าบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๙๐

ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอขามเฒ่าบุรีได้รับแจ้งจากจังหวัดกำแพงเพชรว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ ดังกล่าว โดยได้ส่งมอบหลักสูตรและการบรรจุเนื้อหาวิชา เขตทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และภาคประชาชนทราบ

อำเภอขามเฒ่าบุรี จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่องค์ความรู้เนื้อหาวิชา เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime Zone, Marine Resources and Coastal Management) เพื่อให้บุคคลทั่วไปศึกษาเรียนรู้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำเอกสาร การเรียนรู้เป็นรูปแบบ E - book ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) แบนเนอร์ “หน่วยงานภายใน” หัวข้อ “กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เมนู E - book” หรือลิงก์ <https://bit.ly/30wejcW> สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิทยาลัยในสังกัดให้นำเนื้อหาวิชาเขตทางทะเลและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime Zone, Marine Resources and Coastal Management) ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมและตามบริบทของสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยรายงานผลการดำเนินการเป็นรายภาคการศึกษา ผ่านระบบ Google form รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ ประมูลสิน)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

รักษาราชการแทนนายอำเภอขามเฒ่าบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร/โทรสาร.๐-๕๕๗๗-๙๕๖๙